



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการรายวัน เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์ไทยโพสต์ ศูนย์ข่าวแปซิฟิก</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การปรับลดการใช้สารเคมีต้องไปพิจารณาบทบาททั้งหมด ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลแล้ว ทุกอย่างต้องมีวิธีการแก้ปัญหาต่างๆให้เกิดความชัดเจนให้ได้โดยเร็วที่สุด</p> <p>ด้านนายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษา รมช.เกษตรฯ กล่าวว่า รมช.เกษตรฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจศึกษาหาข้อมูลเรื่องสารพิษอย่างรอบด้านครบถ้วนภายใน 30 วัน มีตนเป็นประธาน และมีคณะกรรมการจาก ก.เกษตรฯ ก.สาธารณสุข ก.มหาดไทย ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ เป็นกรรมการ โดยจะลงพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู ตรวจสอบหาข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบในพื้นที่ เสนอนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคาใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ที่นายกฯ แต่งตั้ง ให้พิจารณาแบนหรือไม่แบนสารพิษทั้ง 3 ชนิดภายใน 60 วัน ทั้งนี้ การลงพื้นที่หาข้อมูลจะดูที่สุขภาพเป็นหลัก เชื่อมโยงว่าหากมีข้อมูลเชิงประจักษ์ นายกฯ มีอำนาจสั่งยกเลิกการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงอันตรายของสารเคมีทั้ง 3 ชนิดต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ในมุมมองของนักวิชาการ และกรอบเวลาของการพิจารณาว่าจะยกเลิกหรือไม่</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>ร่างพ.ร.บ.สุขภาพปฐมภูมิ</p> <p>-เสนอข่าว พ.อ.อิลิธีร์ ไชยนิวัตร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมกรม.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ เนื่องจากปัจจุบันระบบสุขภาพของไทยเน้นการรักษาฟื้นฟูมากกว่าการป้องกันโรค โดยสาระของร่างพ.ร.บ.กำหนดให้มีคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ มี รวม.สธ. เป็นประธาน กำกับดูแลเชิงนโยบายและกำหนดหลักเกณฑ์การให้บริการตรวจสุขภาพแบบปฐมภูมิ และให้ปลัด สธ. เป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนกลไกต่างๆ ตามร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ โดยคำนึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้กำหนดกลไกการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ เช่น สิทธิได้รับบริการปฐมภูมิอย่างเป็นธรรมและมีคุณภาพ หรือสิทธิการได้รับบริการสาธารณสุขตาม สวัสดิการหรือสิทธิที่บุคคลนั้นได้รับตามกฎหมาย มีการกำหนดให้ควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานของหน่วยงานบริการปฐมภูมิ นอกจากนี้ยังมีบทเฉพาะกาลรองรับ 10 ปี ให้จัดหน่วยบริการปฐมภูมิในสัดส่วนที่เหมาะสมกับจำนวนผู้รับบริการและพื้นที่ ให้สธ.ร่วมมือกับศส.และสถาบันอุดมศึกษา ดำเนินการให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ หากร่างพ.ร.บ.มีผลบังคับใช้ใน 10 ปี จะใช้เงินในการดำเนินการกว่า 50,000 ล้านบาท และสามารถลดค่าใช้จ่ายในรพ.รัฐได้ 227,570 ล้านบาท</p> <p>-เสนอบทความโดย นพ.สฤกษ์เดช เจริญไชย รองผอ.สำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว (สปค.) กล่าวถึงร่างพ.ร.บ.สุขภาพปฐมภูมิ ว่า จำเป็นต้องออกกฎหมายใหม่ เนื่องจากกฎหมายที่มีอยู่เดิมไม่สนองตอบระบบสุขภาพปฐมภูมิตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด สาระสำคัญ คือ 1.การขึ้นทะเบียนคนไทยทุกคนให้มีสิทธิเท่าเทียมกันในการรับบริการสุขภาพปฐมภูมิ 2.จัดระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิให้คนไทยทุกคนได้รับเท่าเทียมกัน 3.จัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นจากหน่วยบริการ ทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ มีความเชื่อมโยงและกลับไปหาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ทีมสหวิชาชีพ และประชาชน 4.จัดให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหสาขาวิชาชีพดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม 5.จัดระบบกลไกการเงินที่เชื่อมโยงกับรูปแบบการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ ให้คนไทยจากทุกกองทุนได้รับบริการที่เท่าเทียมกัน มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมามากกว่ารักษา ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการตามร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ได้จะเป็นรูปธรรม จะทำให้ระบบสุขภาพปฐมภูมิของประเทศมีความเข้มแข็งมากขึ้น สามารถดูแลประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรง ลดการเจ็บป่วยที่ป้องกันได้ ลดภาวะแทรกซ้อน ลดการนอนและเวลาดอนรพ. ประชาชนและชุมชนพึ่งตนเองได้ ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศลดลงในระยะยาว</p>
<p>เว็บไซต์ไทยรัฐ</p>	<p>พ.ร.บ.ยา</p> <p>-เสนอข่าว ศ. นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>บ้านเมืองออนไลน์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ เดอะเนชั่น มติชน เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>มติชน</p> <p>บ้านเมืองออนไลน์</p>	<p>จุฬาลงกรณ์ กล่าวถึงประเด็นการเพิ่มวิชาชีพที่สามารถจ่ายยาได้ในร่างพ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ ว่า ผู้ที่สามารถจ่ายยาได้ต้องรู้ อาการของผู้ป่วย ต้องสามารถหยาใหม่ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยและปลอดภัย หากวิชาชีพที่จะเพิ่ม เช่น พยาบาล ทันต แพทย์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู มีคุณสมบัติตามที่กำหนดแล้ว ก็ไม่ขัดข้องที่จะเพิ่ม จึงขอให้มีการทบทวนก่อน</p> <p>-เสนอข่าว ภก.จิระ วิชาสงศ์ ประธานชมรมเภสัชสาธารณสุขแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เห็นด้วยกับอย. ที่ให้ตั้ง คณะกรรมการเฉพาะมาพิจารณาประเด็นใดที่กังวล ส่วนประเด็นที่พยาบาลชี้แจงการทำงานในรพ.สต.ที่ไม่มีเภสัชกรนั้น ไม่เคยค้านเรื่องการจ่ายยาใน รพ.สต. เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีกฎหมายวิชาชีพรองรับ และกรอบเภสัชกรไม่มีใน รพ.สต. ส่วนข้อกังวลเรื่องการแก้กฎหมายอาจนำไปสู่การเปิดทางให้ร้านสะดวกซื้อขายง่ายขึ้น เป็นเรื่องในอนาคต แต่ปัจจุบัน การเปิดร้านขายยามีกรอบบังคับอยู่</p> <p>ด้าน นางวราพร สุตบุญมา พยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว กล่าวว่า หากจบพยาบาลทั่วไป สามารถจ่ายยาสามัญ ประจำบ้าน ยาทั่วไปได้ แต่หากจบพยาบาลเวชปฏิบัติจะจ่ายยาได้มากขึ้นตามกรอบ 18 กลุ่มอาการ ซึ่งไม่ใช่ยาอันตราย ส่วนการเปิดคลินิก ตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล มีการกำกับดูแลผู้ประกอบการวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์อยู่แล้ว</p> <p>-เสนอข่าว นายสรวิชัย ตรี พยาบาลปฏิบัติการ คลินิกหมอคอบคิ้ว รพ.ปราสาท จ.สุรินทร์ กล่าวว่า หาก พ.ร.บ.ยา ฉบับนี้ผ่าน ต้องออกกฎกระทรวงรองรับ เพื่ออุดช่องว่างของกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ให้กับนายทุน เช่น การแขวนป้าย ขายยา การแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ ถือเป็นการรับรองพยาบาลเวชปฏิบัติที่ยังขาดการคุ้มครองโดยกฎหมาย เช่น การจ่าย ยาแทนเภสัชกรในรพ.สต.</p> <p>-เสนอข่าว เพชรมรเมสัชกรภาคใต้- ชกต. โพสต์ว่า เภสัชกรร่วมคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ยา (ฉบับใหม่) โดยระบุว่า เป็นการดำเนินการแบบ "ลับ ลวง พราง" เปิดช่องเอื้อนายทุน และจะมีการรวมพลังเครือข่ายภาคอีสาน ในวันเสาร์ที่ 1 ก.ย. 2561 เวลา 13.00-15.30 น. ห้องประชุมอาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น</p>
<p>เดลินิวส์ M2F เว็บไซต์ไทยโพสต์ สำนักข่าวไทย TNN24</p>	<p>ควบคุมไซบูทรามิน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า อย.ได้ยกเว้นประกาศกระทรวงสาธารณสุข เพื่อย ยกระดับการควบคุมไซบูทรามินในประเทศไทย ขณะนี้ได้ยกเว้นเสร็จและเสนอให้รมว.สธ.พิจารณาลงนาม คาดว่าน่าจะ มีผลบังคับใช้ประมาณเดือน ก.ย.นี้ โดยร่างประกาศดังกล่าวได้ยกระดับไซบูทรามินจากยาอันตราย ให้เป็นวัตถุออก ฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทที่ 1 ห้ามผลิต นำเข้า จำหน่าย หรือลอบนำมาเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ฝ่าฝืน จะมีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี ปรับสูงสุด 2 ล้านบาท ทั้งนี้รวมไปถึงการโฆษณา วิีวต่าง ๆ หากผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมของไซ บูทรามิน และไม่ได้ใช้เอง จะเท่ากับหลอกลวงผู้บริโภค</p>
<p>มติชน</p>	<p>ยาทรามาตอล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวถึงมาตรการเฝ้าระวังยา ทรามาตอล ว่า เป็นยากลุ่มช่วย เรื่องปวดรุนแรง เป็นยาควบคุมที่ต้องมีเภสัชกรและแพทย์สั่งจ่าย แต่มีการลักลอบใช้ในทางที่ผิด ซึ่งไม่ยากใช้ มาตรการเข้มมากเกินไป เพราะจะมีผลต่อการเข้าถึงของผู้ป่วย แต่มีการติดตามเฝ้าระวังเข้มงวด จากการติดตาม สถานการณ์ทั่วโลก หลายประเทศกำลังเฝ้าดูว่าจะจัดเป็นกลุ่มยาเสพติดหรือไม่ โดยตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน พบการ กระทำผิดเกี่ยวกับทรามาตอล มีการตรวจจับ ดังนี้ 1.ร้านยา 35 ราย 2.ผลิตยาปลอม 1 ราย และ 3.ไม่มีใบอนุญาตขาย ยา 1 ราย ทั้งนี้ กรณีผลิตยาปลอม มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปี ถึงตลอดชีวิต และปรับ 10,000-50,000 บาท กรณีผลิตยาที่ ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>
<p>สำนักข่าวไทย สปริงนิวส์</p>	<p>ยากันยุงพม่า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า อย.ได้เตือนประชาชน ห้ามใช้ยาจุดกันยุงยี่ห้อ อดซิลลา ที่ลักลอบนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากมีสารอันตรายร้ายแรง เพื่อเป็นการคุ้มครองประชาชนให้ ปลอดภัยจากสารอันตรายที่มากับสินค้าอุปโภค บริโภค ซึ่งได้กำกับให้สสจ.เฝ้าระวัง ตรวจสอบสินค้าที่จำหน่ายในพื้นที่ ต้องมีเลขทะเบียนและเครื่องหมาย อย. โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ต้องเข้มงวดตรวจตรา เป็นพิเศษ หากพบสินค้าไม่มีเลขทะเบียนและเครื่องหมาย อย. ให้เก็บออกจากท้องตลาด พร้อมดำเนินการตาม กฎหมาย</p>
<p>เว็บไซต์มติชน</p>	<p>สธ.สุโขทัยเผยยอดความอ้วน</p> <p>-เสนอข่าว นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าสุโขทัย พร้อมด้วย นพ.สมศักดิ์ นุกุลอุดมพาณิชย์ นพ.สสจ.สุโขทัย ร่วม พิธีเผาทำลายของกลางผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มิซมี (Mizme) 234,980 แผง มูลค่า 93,992,000 บาท ผลิตภัณฑ์ มิซ ยู ออรั (Mizz U Aura) 6,300 กล่อง มูลค่า 2,457,000 บาท รวม 96 ล้านบาท ที่วัดบ้านนา หลังจกสสจ.ได้รับ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	การร้องเรียนว่ามีผู้ป่วยใช้ยาลดความอ้วนดังกล่าวแล้วมีอาการใจสั่นอย่างรุนแรง ได้เก็บตัวอย่างยาส่งวิเคราะห์พบมีการผสมยาฟลูออกซีทีน (Fluoxetine) ซึ่งเป็นยาอันตราย ใช้รักษาโรคซึมเศร้า จึงติดตามจับกุมผู้ผลิตและอายัดของกลางไว้ที่รพ. ก่อนนำมาเผาทำลายเมื่อการพิจารณาคดีสิ้นสุด
เดลินิวส์	<p>ชยะพิช</p> <p>-เสนอข่าว เลขาฯ วิป สนช. เผยร่าง พ.ร.บ.จัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ ยังไม่ถูกส่งเข้า สนช. เนื่องจากต้องรับฟังความเห็นอีกหลายหน่วยงาน ด้านผวจ.กาฬสินธุ์สั่งคณะกรรมการจังหวัดติดตามข่าวใกล้ชิด หากพบปัญหาให้รายงานตรงทันที</p> <p>นางคำปุ่น ภู่งดาว อายุ 53 ปี ชาวบ้านหนองแปน ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ชาว ต.หนองแปน ได้รับผลกระทบทางกลิ่นจากการลอบเผาขยะอิเล็คทริกทรอนิกส์มาตลอด และตรวจพบสารเคมีตกค้างในกระแสมืด ขอเรียกร้องให้สสจ.กาฬสินธุ์ ออกตรวจสุขภาพชาวบ้านและสิ่งแวดล้อมชุมชนรอบบ่อขยะ อบต.โคกสะอาด พร้อมระบุชนิดของสารพิษที่ตรวจพบในร่างกาย เพื่อให้รักษาได้ถูกต้อง และเป็นข้อพิสูจน์ว่าเกิดจากการลักลอบเผาของคนที่ขาดความสำนึก ไม่เกี่ยวกับกลุ่มที่ประกอบอาชีพคัดแยกขยะ และต้องติดตามกำกับผลการบำบัดอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเรื่องการสร้างโรงกำจัดขยะหรือเตาเผาขยะ สสจ.ต้องผลักดันให้เกิดขึ้นให้ได้</p>
ข่าวสด คมชัดลึก	<p>ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดตัวการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติลงสู่พื้นที่ ณ มจร. จ.ขอนแก่น และเปิดการเสวนา การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์บนแผ่นดินอีสาน ในงานมีการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ บูธสาธิตการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ และ “บาตรไทย ไกลโรค 4.0” แสดงอาหารโภชนาการ เช่น แป้งเยาะ ไขมันสูง ไม่มีผัก โชนอันตราย/ปลอดภัย คืออาหารที่ประกอบด้วยการทอดและผัด และโชนปลอดภัย คือ มีปริมาณไขมันน้อย ผักมาก เนื้อสัตว์ไม่ติดหนังติดมัน ไม่แปรรูป ไม่ผัด ไม่ทอด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า การดื่กบาตรหากไม่คำนึงถึงอาหารจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพพระสงฆ์ได้ ควรเลือกใช้ข้าวกล้องแทนข้าวขาว หรือข้าวกล้องผสมข้าวขาว อาหารที่ให้ใยอาหาร วิตามิน แร่ธาตุสูง เช่น ผักและผลไม้ต่าง ๆ เพื่อช่วยในการลดคอเลสเตอรอล ชะลอการดูดซึมน้ำตาล ช่วยขับถ่าย อาหารที่ให้แคลเซียมสูง เช่น นมจืดหรือนมพร่องมันเนย ปลาเล็กปลาน้อย ผักใบเขียวเข้ม เต้าหู้ เพื่อช่วยเสริมสร้างกระดูก อาหารที่ให้โปรตีนและไขมันต่ำ เช่น เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ปลา เพื่อลดพลังงานส่วนเกินที่จะไปสะสมในร่างกาย เลี่ยงอาหารทอด สลัดแกงกะทิเป็นต้นมัจฉิต ต้มยำน้ำใส แกงเลียง แกงป่า รสไม่จัด เน้นการต้ม นึ่ง อบ ยำ หรือทำเป็นน้ำพริก ผักลวก ไข่ต้ม เปลี่ยนขนมหวานเป็นผลไม้</p>
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา	<p>มหกรรมสมุนไพรครั้งที่ 3</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า สธ. ก.เกษตรฯ และ ก.มหาดไทย ร่วมกับภาคีเครือข่ายประชาสังคม 13 เครือข่าย แลกเปลี่ยนการจัดมหกรรมสมุนไพรครั้งที่ 3 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเกษตรกรรมยั่งยืน “กินเปลี่ยนวัย...กินอย่างมั่นใจ ด้วยเกษตรกรรมยั่งยืน” ส่งเสริมอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ พร้อมเร่งรัด 3 มาตรการเพิ่มพื้นที่เกษตรยั่งยืน โดยมอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน ในส่วนสธ. ได้ให้ความสำคัญกับวัตถุดิบที่จะนำมาประกอบอาหารให้ผู้ป่วย และวัตถุดิบที่นำมาผลิตเป็นยาสมุนไพร โดยจัดทำโครงการ “รพ.อาหารปลอดภัย” ร่วมมือกับก.เกษตรฯ จัดหาวัตถุดิบประกอบอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมี โดยให้รพ.รับซื้อผลผลิตเกษตรอินทรีย์จากกลุ่มเกษตรกร จัดตลาดให้เกษตรกรจำหน่ายสินค้าปลอดภัยจากสารเคมี รวมทั้งซื้อวัตถุดิบในการผลิตยาสมุนไพรที่เป็นเกษตรอินทรีย์ และให้ความสำคัญกับการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนในการเลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ</p>
สำนักข่าวไทย	<p>การปฐมพยาบาลงูกัด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี้เป็นช่วงหน้าฝน บางพื้นที่มีน้ำท่วมขัง ประชาชนอาจได้รับอันตรายจากการถูกสัตว์มีพิษ เช่น ตะขาบ แมงป่อง โดยเฉพาะงู ที่หนีน้ำมาอาศัยอยู่ในบริเวณบ้านกัดได้ จึงขอให้เพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น หลีกเลี่ยงการเดินในบริเวณที่รก มีหญ้าสูง ที่น่าห่วงคือ มีประชาชนบางส่วนเข้าใจผิดหรือจดจำจากละครว่า หากถูกงูกัดให้ดูดแผลเอาเลือดที่มีพิษงูออก หรือกรีดแผลแล้วพอกยา ซึ่งจะทำให้แผลสกปรก เกิดการติดเชื้อ และอาจเป็นบาดทะยักได้ วิธีที่ถูกต้องคือ ล้างแผลด้วยน้ำสะอาด เคลื่อนไหวขาหรือแขนที่ถูกกัดน้อยที่สุด รีบพาผู้ป่วยไปรพ.ที่ใกล้ที่สุด หากทำได้ให้นำซากงูที่กัดไปด้วย เพื่อจะได้รับการถูกต้องและรวดเร็ว</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร	<p>โรคไข้น้ำหนู</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนประชาชนในช่วงหน้าฝนระวังป่วยโรคไข้น้ำหนู โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร ชาวสวน หรือผู้ที่ทำงานคลุกคลีกับพื้นที่ชื้นแฉะ โดยตั้งแต่ 1 ม.ค. - 19 ส.ค. 2561 พบผู้ป่วยโรคไข้น้ำหนู 1,524 ราย เสียชีวิต 15 ราย ในจำนวนนี้เป็นเกษตรกร 14 ราย นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ป่วย ร้อยละ 84.3 อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ สำหรับวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคไข้น้ำหนู 1.หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลนที่ชื้นแฉะ หากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำ ควรสวมรองเท้าบู๊ท หรือถุงพลาสติกสะอาดที่หาได้ในพื้นที่ ป้องกันไม่ให้เท้าสัมผัสน้ำหรือดินโดยตรง 2.หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆ และอาบน้ำชำระร่างกายทันทีหลังจากเสร็จจากการทำงานหรือลุยน้ำ 3.รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ หากต้องเก็บไว้ขอให้ปิดอาหารและน้ำดื่มให้มิดชิดเพื่อไม่ให้หนูมาปัสสาวะรดได้ และ 4.กำจัดขยะให้ถูกต้อง ไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของหนู สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422</p>
เว็บไซต์ acnews	<p>ขึ้นทะเบียนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กรมฯ ได้อำนาจความสะดวกในการขอขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เฉพาะผู้ที่จบ 11 หลักสูตรกลางที่ผ่านการรับรองจากกรมฯ โดยขอความร่วมมือสถาบัน องค์กร หรือหน่วยงานที่เปิดสอนหลักสูตรธุรกิจบริการสุขภาพ 11 หลักสูตรกลาง ลงข้อมูลผู้ที่เรียนจบในเว็บไซต์ spa.hss.moph.go.th เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับขึ้นทะเบียนฯ หากผู้ยื่นคำข้อมีรายชื่อในฐานข้อมูลแล้ว สามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ใบรับรองแพทย์ และรูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบประกอบการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนฯ ที่กรมฯ ได้ทันที ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับ 11 หลักสูตรกลาง ประกอบด้วย หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชม. นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชม. ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชม. ผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ 500 ชม. การดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ 150 ชม. นวดไทยเพื่อสุขภาพสำหรับผู้พิการทางสายตา 255 ชม. นวดด้วยน้ำมันหอมระเหย 150 ชม. นวดสวีดิช 150 ชั่วโมง การบริการเพื่อความงาม 150 ชม. นวดไทยเพื่อสุขภาพ 100 ชม. ต่อยอด 60/80 ชม.(เทียบเท่าหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชม.) หลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพขั้นสูง 600 ชม.</p>
สยามรัฐ	<p>ผลการดำเนินงาน รพ.ยุวประสาทฯ</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ตรวจเยี่ยมรพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ จ.สมุทรปราการ และกล่าวว่า ปีงบประมาณ 2561 รพ.ได้ปรับลดขั้นตอนบริการผู้ป่วยนอกให้เร็วขึ้น การพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินเบื้องต้นไม่เกิน 34 นาที ลดคิวรอพบแพทย์เชี่ยวชาญเหลือเพียง 1 เดือน โดยเฉพาะรายที่อายุต่ำกว่า 3 ขวบ ซึ่งต้องเร่งค้นหาความผิดปกติและได้รับการส่งเสริมให้มีพัฒนาการสมวัยเร็วที่สุด</p> <p>พญ.นพวรรณ ศรีวงศ์พานิช ผอ.รพ.ยุวประสาทฯ กล่าวว่า รพ.ได้พัฒนาให้ดูเป็นมิตรกับผู้ป่วยเด็ก มีเก้าอี้ออกแบบพิเศษให้ผู้ป่วยมีความสุขสบายขึ้น พร้อมจัดซื้อเครื่องส่งหาเส้นเลือดด้วยระบบแสงอินฟราเรด ช่วยให้เจ้าหน้าที่เจาะเลือดได้ง่ายและแม่นยำขึ้น และจะนำระบบสมาร์ทคิวมาใช้ที่แผนกผู้ป่วยนอกด้วย</p>
สยามรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้น	<p>รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก</p> <p>-เสนอข่าว นายสุรเดช อัครราช ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.มุกดาหาร ร่วมกับ สสจ.มุกดาหาร อปท. เทศบาลเมืองมุกดาหาร เทศบาลตำบล จัดกิจกรรม "ทำความดีด้วยใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" โดยเดินรณรงค์ในตลาดสดเขตอ.เมือง 3 แห่งและตลาดสดอำเภอ 6 อำเภอ ภายในเดือนส.ค. เชิญชวนให้พ่อค้า แม่ค้า และผู้ที่มาซื้อของในตลาดเห็นถึงปัญหา ความสำคัญและวิธีลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟม</p>

